

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*



เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และโรงเรียนบ้านโพนปลัด ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ เพื่อ ร่วมเสนอและพิจารณาการแก้ไขปัญหาระบบประปาของหมู่บ้าน เพื่อสะท้อนปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการ อุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข การขออนุญาตใช้ประปาโรงเรียนบ้านโพนปลัดเป็นการชั่วคราว พร้อมดูแลรักษา และการขออนุญาตใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านโพนปลัดเพื่อก่อสร้างโรงเรือนระบบประปาที่สามารถ บริโภคได้ ณ ศาลาการเปรียญวัดโพนปลัด โดยมี นายสุรียัน แจ่มแจ่ม นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้เข้าการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ นายเชษ ใจเรือง ผู้ใหญ่บ้านโพนปลัด พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านโพนปลัด นายสุกิจ บุญขาว ครู ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนปลัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา และ

ประชาชนบ้านโพนปลัด ซึ่งในการประชุมประชาคมหมู่บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ เพื่อร่วมเสนอและพิจารณาการแก้ไขปัญหาระบบประปาของหมู่บ้าน ได้มีมติมีมติที่ประชุม ดังนี้

๑ การแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน

การแก้ไขน้ำประปาไม่ไหลและไหลไม่ทั่วถึง อบต.สุขสวัสดิ์ขออนุญาตใช้น้ำประปาโรงเรียนบ้านโพนปลัดเพื่อแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ดำเนินการได้

๒ การขออนุญาตใช้ระบบประปาของโรงเรียนเข้ามาอยู่ในการดูแลชั่วคราว รวมถึงจะรับผิดชอบในการซ่อมแซม บำรุงรักษาและองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ รับผิดชอบค่าไฟฟ้าของประปา

ชาวบ้านโพนปลัดมีความประสงค์ที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ใช้ระบบประปาของโรงเรียนบ้านโพนปลัดจ่ายน้ำมาใช้ในหมู่บ้านชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาคาราคาเข่ง โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ใช้งบประมาณไปดูแล ซ่อมแซม และองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์จะรับผิดชอบค่าไฟฟ้าของระบบประปา มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ดำเนินการได้

๓ การขออนุญาตใช้สถานที่โรงเรียนบ้านโพนปลัดในการก่อสร้างโรงเรือนเพื่อผลิตระบบน้ำประปาที่สามารถบริโภคได้

เพื่อให้มีพื้นที่ในการก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ำประปาที่สามารถบริโภคได้ มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ดำเนินการสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มในพื้นที่โรงเรียนติดถนนสายบ้านโพนปลัด - บ้านหนองอิไทย และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

จากการดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านโพนปลัด หมู่ที่ ๑ ในครั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ จะนำมติที่ประชุมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้

๑. รายงานการขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในการผลิตประปาในการประชุมสภาฯ ครั้งหน้า

๒. ดำเนินการขออนุญาต/ยินยอมจากโรงเรียนบ้านโพนปลัดเพื่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มในพื้นที่โรงเรียนบ้านโพนปลัดและขอใช้ที่ราชพัสดุต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษต่อไป